

**PHỤ LỤC**  
**TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG CỦA BAN KINH TẾ-XÃ HỘI HĐND HUYỆN QUA GIÁM SÁT NĂM 2023**  
(Kèm theo Báo cáo số ...../BC-UBND, ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà)

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
I	<b>Báo cáo số 19/BC-ĐGS, ngày 27 tháng 4 năm 2023 về kết quả giám sát tình hình thực hiện quản lý hoạt động và việc cho thuê đất các hộ sản xuất, kinh doanh tại Cụm CN - TTCN, Làng nghề thị trấn Đăk Hà</b>		
	<b>1. Đối với UBND huyện</b>		
1	Chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục những tồn tại, hạn chế như đánh giá ở <b>Mục IV.2</b> của báo cáo này (Báo cáo số 19 /BC – ĐGS, ngày 27 tháng 4 năm 2023)	UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các công tác lập hồ sơ thu hồi và cho thuê đất kinh doanh tại Cụm CN-TTCN, Làng nghề thị trấn Đăk Hà theo Luật Đất đai hiện hành. Giao Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện nhiệm vụ tổng hợp đối với hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu thuê đất, chuyển nhượng tài sản trên đất tham mưu lập hồ sơ trình các cơ quan chuyên môn thu hồi đất thuê và làm hợp đồng cho thuê đất theo quy định.	
2	Chỉ đạo thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt, rác thải rắn tại Cụm CN – TTCN để đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan.	UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Môi trường DH thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt, rác thải rắn tại cụm CN – TTCN theo đúng kế hoạch và lịch trình thu gom rác thải để đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan.	
3	Chỉ đạo quản lý chặt chẽ các hộ thuê đất tại làng nghề, sử dụng đất đúng mục đích. Có giải pháp phù hợp đối với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, dùng hoạt động, không chấp hành nghĩa vụ thuế.	UBND huyện đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thuê đất; các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, làng nghề thị trấn Đăk Hà. Đoàn kiểm tra liên ngành đã có Báo cáo số 21/BC-TKĐLN ngày 31/01/2024 V/v kiểm tra lên ngành tình hình thuê đất; các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp –tiểu thủ công nghiệp, làng nghề thị trấn Đăk Hà. Sau khi xem xét Báo cáo của Đoàn kiểm tra liên ngành, UBND huyện ban hành Công văn số 655/UBND-TH ngày 26/02/2024 về việc tham mưu giải quyết đề xuất của Đoàn kiểm tra liên ngành số 772 tại	

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
		<p>Báo cáo số 21/BC-TKDDLN ngày 31/01/2024, trong đó giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND thị trấn Đăk Hà và các đơn vị liên quan tham mưu giải quyết.</p> <p>Đối với các hộ thuê đất sản xuất kinh doanh trong Cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, làng nghề thị trấn Đăk Hà không có nhu cầu kinh doanh đã lập hồ sơ chuyển nhượng tài sản có trên đất và trả lại đất thuê cho nhà nước.</p>	
4	<p>Chỉ đạo rà soát hướng dẫn và đề nghị các hộ kinh doanh nhưng chưa làm giấy phép kinh doanh hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy phép kinh doanh. Đồng thời thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các hộ, các doanh nghiệp không hoạt động hoặc hoạt động không đúng ngành nghề theo nội dung đăng ký.</p>	<p>UBND huyện chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với Phòng tài chính- Kế hoạch và Chi cục thuế khu vực số 2 kiểm tra nhắc nhở thường xuyên đối với các hộ thuê đất sản xuất trong cụm công nghiệp để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của hộ sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp và hoàn thiện GPKD</p>	
5	<p>Chỉ đạo khắc phục tồn tại liên quan xử lý nước thải, hầm Bioga tại khu giết mổ tập trung cụm CN-TTCN, làng nghề Thị trấn.</p>	<p>UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị chủ động triển khai tự khắc phục, chỉ đạo Công nhân dọn vệ sinh, thu gom rác thải thường xuyên hằng ngày, đảm bảo vệ sinh tại cơ sở giết mổ, đổ hoá chất để phân huỷ cặn bã trong các ngăn chứa của hệ thống Bioga.</p>	
6	<p>Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý Cụm CN – TTCN, Làng nghề thị trấn Đăk Hà.</p>	<p>UBND huyện đã giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chủ trì, tham mưu và phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện công tác lập hồ sơ thu hồi và cho thuê đất kinh doanh tại Cụm CN-TTCN, Làng nghề thị trấn Đăk Hà theo Luật đất đai hiện hành. Chỉ đạo Chi cục thuế khu vực số 02 quản lý chặt chẽ nguồn thu tại Cụm CN-TTCN, Làng nghề thị trấn Đăk Hà, có giải pháp quyết liệt để thu số tiền thuê đất, số tiền nợ thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các tổ chức khác theo quy định, tránh thất thu. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trốn, gian lận thuế, chây ỳ trong thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.</p>	

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	<b>2. Đối với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng</b>		
7	Phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong công tác tham mưu, quản lý cụm Công nghiệp - TTCN, Làng nghề thị trấn Đắk Hà như đã chỉ ra tại báo cáo giám sát.	Trên cơ sở những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế được Ban KT-XH HĐND huyện chỉ ra qua giám sát, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tiếp tục phát huy các ưu điểm và khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong công tác tham mưu, quản lý cụm Công nghiệp - TTCN, Làng nghề thị trấn Đắk Hà.	
8	Tham mưu, đề xuất UBND huyện có giải pháp đối với các hộ không còn nhu cầu sản xuất kinh doanh; Hộ gia đình, doanh nghiệp dừng hoạt động, không hoạt động và không chấp hành nghĩa vụ thuế.	<p>Tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thuê đất; các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, làng nghề thị trấn Đắk Hà và đã có Báo cáo số 21/BC-TKĐLN ngày 31/01/2024 V/v kiểm tra liên ngành tình hình thuê đất; các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, làng nghề thị trấn Đắk Hà.</p> <p>Sau khi xem xét Báo cáo của Đoàn kiểm tra liên ngành UBND huyện ban hành Công văn số 655/UBND-TH ngày 26/02/2024, Giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND thị trấn Đắk Hà và các đơn vị liên quan tham mưu giải quyết. Đối với các hộ thuê đất sản xuất kinh doanh trong Cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, làng nghề thị trấn Đắk Hà không có nhu cầu kinh doanh đã lập hồ sơ chuyển nhượng tài sản có trên đất và trả lại đất thuê cho nhà nước và đề nghị nhà nước cho các hộ nhận chuyển nhượng tài sản có trên đất để thuê đất đối với thời gian thuê còn lại; sau khi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã lập Tờ trình gửi UBND huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận QSD đất, Quyết định cho thuê đất và cho thuê lại đối với hộ có nhu cầu thuê đất từ năm 2022</p>	

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
		<p>và năm 2023.</p> <p>Ngoài ra, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch và Chi cục thuế khu vực số 2 kiểm tra nhắc nhở thường xuyên đối với các hộ thuê đất sản xuất trong cụm công nghiệp để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của hộ sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp</p>	
9	<p>Tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ sản xuất kinh doanh hoạt động, không hoạt động đúng ngành nghề đã đăng ký. Làm thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đúng quy định.</p>	<p>Ban quản lý đã và đang tuyên truyền vận động các hộ sản xuất kinh doanh hoạt động không hoạt động đúng ngành nghề đã đăng ký cho đúng với các ngành nghề đã đăng ký, và hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh, người dân lập thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đúng quy định.</p>	
10	<p>Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, giấy phép kinh doanh, quản lý thu thuế, thu tiền thuê đất đối với các hộ gia đình, doanh nghiệp không chấp hành.</p>	<p>Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch và Chi cục thuế khu vực số 2 kiểm tra nhắc nhở thường xuyên đối với các hộ thuê đất sản xuất trong cụm công nghiệp để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của hộ sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.</p>	
<b>3. Đối với Chi cục Thuế khu vực số 02</b>			
11	<p>Kịp thời cập nhật các hộ kinh doanh, hộ thuê đất điều chỉnh, bổ sung.</p>	<p>UBND huyện đã đề nghị đơn vị thường xuyên Phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cập nhật các hộ kinh doanh, hộ thuê đất điều chỉnh, bổ sung để quản lý chặt chẽ nguồn thu.</p>	
<b>II</b>	<b><i>Báo cáo số 18/BC-HĐND ngày 27 /4/2023 giám sát hiệu quả một số công trình hoàn thành được Hội đồng nhân dân phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2021 đến thời điểm giám sát</i></b>		
<b>1. Đối với UBND huyện</b>			
1	<p>Chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục những tồn tại, hạn chế như đánh giá ở <b>Mục II.1</b> của báo cáo.</p>	<p>Ngày 08/5/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 1133/UBND-TH về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. Theo đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế có liên quan theo đánh</p>	

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
		giá tại <b>Mục II.1 và Mục III.2</b> báo cáo gửi kèm. Trường hợp có phát sinh vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo xử lý <sup>1</sup> .	
2	Kiểm điểm trách nhiệm đối với đơn vị chủ đầu tư (UBND xã Đăk La) thực hiện quyết toán công trình không đảm bảo thời gian quy định. Phê bình UBND các xã không chấp hành nộp báo cáo về Ban Kinh tế - Xã hội theo kế hoạch <sup>2</sup> . Nhắc nhở các đơn vị tham mưu UBND huyện báo cáo phục vụ giám sát không theo đề cương của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội.	<p>- Ngày 16/5/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 1240/UBND-TCKH về việc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành. UBND huyện đề nghị Ủy ban nhân dân xã Đăk Pxi, Ủy ban nhân dân xã Đăk La khẩn trương tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan trong việc vi phạm thời gian lập, nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.</p> <p>- Ngày 08/5/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 1133/UBND-TH về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc trong việc báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng báo cáo, gửi báo cáo phục vụ Đoàn giám sát đúng thời gian quy định và đầy đủ nội dung theo Đề cương yêu cầu. UBND huyện phê bình Ủy ban nhân dân các xã Đăk Mar, Hà Mòn, Đăk La, Đăk Ngọc không gửi báo cáo về Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện theo kế hoạch.</p>	
3	Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương hoàn thành công tác quyết toán đảm bảo thời gian quy định các công trình hoàn thành, cương quyết xử lý nghiêm đối với các đơn vị sai phạm về đầu tư, quyết toán công trình hoàn thành.	Ngày 08/5/2023, UBND huyện ban hành văn bản <sup>3</sup> chỉ đạo Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện; Công an huyện; Ủy ban nhân dân xã Đăk Pxi, Ủy ban nhân dân xã Đăk La khẩn trương lập báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành nộp về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch huyện) đảm bảo theo đúng thời gian quy định của Chính phủ tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 và mẫu biểu quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021. Đồng thời, giao Phòng Nội vụ huyện tổng hợp tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xử	

<sup>1</sup> UBND huyện đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc trong việc báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng báo cáo, gửi báo cáo phục vụ Đoàn giám sát đúng thời gian quy định và đầy đủ nội dung theo Đề cương yêu cầu. UBND huyện phê bình Ủy ban nhân dân các xã Đăk Mar, Hà Mòn, Đăk La, Đăk Ngọc không gửi báo cáo về Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện theo kế hoạch

<sup>2</sup> UBND xã Đăk Mar, Hà Mòn, Đăk Long, Đăk Ngọc

<sup>3</sup> Công văn số 1133/UBND-TH, ngày 8/5/2023 về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
		<p>lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, hoàn thành làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua, khen thưởng đối với các cá nhân và tập thể có liên quan trong năm 2023.</p>	
4	<p>Hàng năm trên cơ sở Nghị quyết HĐND huyện cho chủ trương, phân bổ kinh phí kịp thời cho các đơn vị triển khai thực hiện các dự án theo quy định, đảm bảo tiến độ giải ngân .</p>	<p>Hàng năm, sau khi được HĐND huyện cho chủ trương đầu tư, phân bổ kế hoạch vốn, UBND huyện đã phân khai kinh phí kịp thời cho cho các đơn vị chủ đầu tư để triển khai thực hiện các dự án đảm bảo theo nguồn ngân sách được bố trí.</p>	
5	<p>Huy động, lồng ghép các nguồn lực trong việc triển khai thực hiện các công trình trên địa bàn.</p>	<p>Trong thời gian qua UBND huyện đã đưa ra nhiều giải pháp chỉ đạo nhằm tranh thủ các nguồn vốn từ ngân sách cấp trên hỗ trợ (ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các CTMTQG, NSTW hỗ trợ đầu tư CSHT, ngân sách tỉnh phân cấp hỗ trợ) kết hợp với nguồn ngân sách huyện, ngân sách xã và huy động xã hội hoá từ các mạnh thường quân, các doanh nghiệp tư nhân, huy động nhân dân đóng góp bằng tiền, hiện vật, công lao động quy đổi thành tiền để đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, các nội dung hỗ trợ khác để triển khai thực hiện các công trình trên địa bàn.</p>	
6	<p>Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn UBND các xã chi hỗ trợ công tác khuyến lâm rõ ràng, cụ thể. Rà soát số vốn còn lại chưa giải ngân để hoàn thành công tác giải ngân và quyết toán theo quy định.</p>	<p>Ngày 21/12/2023, UBND huyện ban hành Quyết định số 1060/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện Đắk Hà. Theo đó, chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, Số 38/2023/NĐ-CP; các Quyết định số 1719/QĐ-TTg, Số 90/QĐ-TTg, Số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 55/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính; các Thông tư của các Bộ, ngành và các quy định pháp luật có liên quan; thực hiện quyết toán theo quy định tài chính hiện hành.</p> <p>Ngày 30/01/2024, UBND huyện ban hành Công văn số 413/UBND-TCKH về việc báo cáo tình hình giải ngân, đăng ký kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư năm 2023 sang năm 2024; báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn các CTMTQG năm 2023. Theo đó, đề nghị các</p>	

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
		đơn vị chủ đầu tư rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân, quyết toán đối với toàn bộ các nội dung, nhiệm vụ thuộc kế hoạch năm 2023 (kể cả các năm trước chuyển sang) đến hết ngày 31/01/2024	
	<b>2. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.</b>		
7	Chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế như đánh giá ở <b>Mục II.1</b> của báo cáo.	<p>Có 04 tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại Báo cáo. Đến nay, các hạn chế, khó khăn đã được các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện và tham mưu khắc phục triệt để. Cụ thể n hư sau:</p> <p><b>(1) Về kết quả giải ngân kế hoạch vốn một số công trình đạt thấp so với yêu cầu</b></p> <p>Tại thời điểm giám sát (tháng 4 năm 2023), thời điểm này đa số các dự án trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, khối lượng thi công, nghiệm thu, thanh toán chưa nhiều nên tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư toàn huyện còn tương đối thấp. Trong các tháng cuối năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản<sup>4</sup> chỉ đạo, đôn đốc cũng như đề ra nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn huyện. Đến hết niên độ ngân sách năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện đạt 96%<sup>5</sup> so với tổng kế hoạch vốn được giao (đạt chỉ tiêu so với tình yêu cầu tỉnh đề ra (trên 95%) tại Công văn số 4216/UBND-KTTH ngày 14/12/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2023.</p> <p><b>(2) Vẫn còn công trình (Cải tạo, nâng cấp đường Chu Văn An) chưa bố trí</b></p>	

<sup>4</sup> (1) Công văn số 2075/UBND-TCKH ngày 27/7/2023 về việc tiếp tục triển khai một số nội dung, giải pháp thực hiện các CTMTQG năm 2022, 2023 trên địa bàn huyện; (2) Công văn số 3079/UBND-TCKH ngày 09/10/2023 về việc triển khai các thủ tục đầu tư các danh mục công trình dự kiến thuộc Kế hoạch đầu tư công nguồn phân cấp ngân sách huyện năm 2024; (3) Công văn số 3157/UBND-TCKH ngày 16/10/2023 về việc triển khai thủ tục đầu tư các danh mục dự án đầu tư phát triển dự kiến đầu tư năm 2024 thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện; (4) Công văn số 3322/UBND-TCKH ngày 26/10/2023 về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các tháng cuối năm 2023 (kể cả vốn sự nghiệp các CTMTQG) trên địa bàn huyện; (5) Công văn số 3963/UBND-TCKH ngày 11/12/2023 về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 (kể cả các CTMTQG) trên địa bàn huyện; (6) Công văn số 4216/UBND-TCKH ngày 21/12/2023 tiếp tục đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện.

<sup>5</sup> Theo Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 14/02/2024 của UBND huyện về kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện và đề nghị kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2024.

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
		<p><b>đủ vốn</b>            Công trình này được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sử dụng nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ công trình cấp bách và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện. Đến nay, công trình đã được bố trí đủ kế hoạch vốn để tất toán công nợ dự án hoàn thành (tại Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 của UBND huyện).</p> <p><b>(3) Còn có công trình chưa quyết toán, vi phạm thời gian lập, nộp báo cáo quyết toán (công trình đường đi khu sản xuất thôn 2, xã Đăk La do UBND xã Đăk La làm chủ đầu tư)</b>            Đến nay, dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành tại Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện.</p> <p><b>(4) Công tác giải ngân đối với chi phí hỗ trợ công tác khuyến lâm (dự án trồng rừng) còn chậm</b>            Ủy ban nhân dân huyện đã bố trí kế hoạch vốn (180,472 triệu đồng) tại Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 để hỗ trợ 07 dự án trồng rừng sản xuất trên địa bàn 07 xã. Đến hết niên độ ngân sách (31/01/2024), các chủ đầu tư đã giải ngân, quyết toán với tổng số vốn là 108,504 triệu đồng. Số còn lại các đơn vị không còn nhu cầu sử dụng.</p>	
8	Chấp hành nghiêm các quy định trong đầu tư công; Chú trọng đến công tác giải ngân, đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết toán công trình hoàn thành, chất lượng công trình đảm bảo theo quy định hiện hành.	Nội dung này được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thường xuyên trong quá trình điều hành, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm trên địa bàn huyện. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm các quy định trong đầu tư công.	
9	Thực hiện các bước đầu tư đảm bảo quy định và tổ chức triển khai khi đảm bảo nguồn vốn, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, không để phát sinh nợ, không phát sinh nguồn vốn.	Thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan; trong quá trình thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai các dự án UBND huyện luôn chỉ đạo (tại Điều 2 của tất cả các Quyết định phê duyệt) nội dung: “ ... đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không lãng phí; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện của	



TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
		<i>mình nếu để xảy ra sai phạm, làm thất thoát ngân sách nhà nước”, “Triển khai các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành và các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này; thực hiện và giải ngân trong niên độ kế hoạch vốn được giao. Tự chịu trách nhiệm nếu để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản”. Do đó, các đơn vị thực hiện các bước đầu tư đảm bảo quy định.</i>	
10	Chủ động triển khai công tác đầu tư khi có chủ trương của HĐND huyện, hoàn thành hồ sơ các dự án chuẩn bị đầu tư theo quy định. Phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.	Đối với nội dung này, Ngày 01/3/2021, UBND huyện đã ban hành Công văn số 456/UBND-TCKH về việc thực hiện thủ tục chuẩn bị dự án đầu tư theo quy định pháp luật. Mặt khác, sau khi có chủ trương đầu tư của HĐND huyện và khả năng cân đối nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm. UBND huyện có văn bản giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho các chủ đầu tư để triển khai thực hiện theo quy định.	
11	Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong thực hiện công tác đầu tư, xây dựng.	Nội dung này được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thường xuyên trong quá trình điều hành, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác đầu tư, xây dựng.	
<b>III</b>	<b><i>Báo cáo số 40/BC-HĐND ngày 20/6/2023 về kết quả giám sát việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến tháng 4/2023</i></b>		
	<b>Đối với UBND huyện, Phòng Lao động TBXH:</b>		
1	Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của cấp trên về chế độ, chính sách ưu đãi đối với NCC với cách mạng, đối tượng Bảo trợ xã hội	UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với Người có công với cách mạng, đối tượng Bảo trợ xã hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và giao cho Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách tại 9 xã, thị trấn/435 người tham gia; treo hơn 20 cặp pano, áp phích nhân kỷ niệm 76 ngày thương binh-liệt sĩ <sup>(6)</sup> .	

<sup>6</sup> Tuyên truyền tại 09 xã gồm: Thị trấn Đăk Hà, các xã Đăk Hring, Đăk Ngok, Đăk Ui, Đăk Mar, Đăk La, Hà Mòn, Ngọc Wang, Ngọc réo Vói khoảng 435 lượt người tham dự, phần lớn là các đối tượng người có công, thân nhân người có công.

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
2	Chỉ đạo thực hiện tốt việc chi trả và giám sát việc thực hiện chi trả các chế độ chính sách ưu đãi NCC và thân nhân NCC với cách mạng, đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn đảm bảo đúng, đủ và kịp thời theo quy định.	<p>Thực hiện chi trả trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hơn 21.154.753.875 đồng<sup>(7)</sup>; Đối tượng bảo trợ xã hội hơn 18.248.209.340 đồng; Việc thực hiện chi trả trợ cấp, phụ cấp cho đối tượng Người công và Bảo trợ xã hội qua hệ thống Bưu điện huyện chi trả đến người dân đảm bảo theo quy định. Ngoài ra, triển khai Kế hoạch số 1498/KH-UBND, ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh, Phòng đã tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện theo quy định. Chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt thông qua tài khoản ATM của các chi nhánh ngân hàng thương mại đóng chân trên địa bàn huyện đã thực hiện chi trả qua thẻ ATM cho 431 đối tượng/2.587 đối tượng, với số tiền 535.818.000 đồng/ 2.874.017.600 đồng, đạt tỷ lệ 17%. Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối tượng Người có công: chi trả cho 155 đối tượng/ 639 đối tượng, với số tiền: 389.298.000 đồng/1.728.137.600 đồng (thị trấn Đắk Hà: 151 đối tượng/379.942.000 đồng, xã Đắk Hring: 2 đối tượng/5.575.000 đồng, xã Đắk Mar: 2 đối tượng/3.781.000 đồng), đạt tỷ lệ 24%.</li> <li>- Đối tượng Bảo trợ xã hội: chi trả cho 276 đối tượng/1.948 đối tượng, với số tiền 146.520.000 đồng/1.145.880.000 đồng (thị trấn Đắk Hà: 172 đối tượng/91.440.000 đồng, xã Hà Môn: 81 đối tượng/41.580.000 đồng, xã Đắk Hring: 15 đối tượng/7.740.000 đồng, xã Đắk Mar: 4 đối tượng/3.240.000 đồng, xã Đắk La: 02 đối tượng/1.260.000 đồng, xã Đắk Pxi: 02 đối tượng/1.260.000 đồng), đạt tỷ lệ 14%.</li> </ul>	
3	Chỉ đạo Ban Quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt các nội dung quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết và biện pháp thi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu kiện toàn BQL quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện, Ban hành quy chế hoạt động của quỹ; Trong năm 2023, Ban quản lý quỹ thực hiện vận động đóng góp và xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 76 năm ngày</li> </ul>	

<sup>(7)</sup> Trong đó: Chi cho công tác người có công cách mạng 20.436.070.200 đồng; BHYT 417.775.050 đồng; chi chính sách và hoạt động người có công 300.908.625 đồng.

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	<p>hành pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng. Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; quản lý tốt các công trình ghi công liệt sĩ. Quan tâm hơn nữa đến đời sống của các hộ nghèo là người có công cách mạng.</p>	<p>Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023) đã nhận đóng góp của 69 đơn vị, tổ chức, cá nhân với số tiền 83.292.000 đồng. Ban quản lý trên cơ sở quy định của quy chế hoạt động đã xem xét quyết định <i>hỗ trợ sửa chữa nhà ở</i> cho đối tượng Người có công khó khăn về nhà ở với 01 căn nhà /01 hộ gia đình, tổng kinh phí hỗ trợ là 20.000.000 đồng từ nguồn quỹ Đền ơn - Đáp nghĩa của huyện; xem xét quyết định hỗ trợ kinh phí sửa chữa, thay thế một số viên đá ốp mộ bị ngã vỡ; sửa chữa nhỏ một số ô mộ bị hư hỏng; tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện phục vụ lễ viếng nhân dịp 76 ngày Thương binh liệt sỹ và dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với kinh phí là 33.410.000 đồng; các thủ tục hồ sơ thanh quyết được thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật quy định.</p> <p>- Đối với người có công cách mạng là hộ nghèo, cận nghèo được UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn quan tâm đúng mức, tham mưu và rà soát lập danh sách để được nhận tiền hỗ trợ dịp nguyên đán 600.000 đồng/hộ nghèo, hỗ trợ 300.000 đồng/hộ từ ngân sách Tỉnh; Quà của Chủ tịch nước 300.000 đồng/ đối tượng, tỉnh 1.200.000 đồng/hộ (<i>tỉnh tặng 10 suất</i>), huyện 300.000 đồng/ đối tượng (<i>dịp 27/7 và dịp tết Lãnh đạo huyện thăm 50 suất quà, mỗi suất tặng 500.000 đồng/ đối tượng</i>), xã tặng 200.000/đối tượng và các doanh nghiệp nhà hảo tâm, các đoàn thiện nguyện ưu tiên tặng quà cho đối tượng người có công thuộc hộ nghèo cận nghèo và gia đình khó khăn. Ngoài ra thực hiện đảm bảo các chính sách cho hộ nghèo người có công đúng quy định như: hỗ trợ tiền thấp sáng, hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt, hỗ trợ gạo dịp tết nguyên đán hàng năm.</p>	
4	<p>Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với NCC với cách mạng và thân nhân của NCC với cách mạng, đảm bảo các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.</p>	<p>Chỉ đạo phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thường xuyên giám sát bưu điện huyện chi trả chế độ chính an sinh xã hội đảm bảo theo quy định của pháp luật; ngoài ra tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ, chế độ không để tồn đọng; kịp thời giải quyết các đơn thư, khiếu nại liên quan đến chính sách an sinh xã hội theo quy định. Trong năm 2023, trên địa bàn không có đơn thư khiếu nại nổi cộm liên quan đến chính sách, chế độ ưu đãi đối với NCC với</p>	

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
		cách mạng và thân nhân. Nhìn chung công tác chính sách an sinh trên địa bàn huyện được thực hiện kịp thời, đảm bảo theo quy định của pháp luật, góp phần nâng đời sống của đối tượng yếu thế và người có công.	
5	Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với thực hiện các chế độ chính sách đối với đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện.	<p>Ủy ban nhân huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh, nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện và giải quyết chế độ chính sách, nhất là giải quyết hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công của tỉnh, quốc gia đảm bảo, trong năm không có hồ sơ trễ hẹn và quá hạn. Tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên giám sát, bản biện trong quá trình thực hiện chính sách an sinh trên địa bàn huyện; Phối hợp Hội LHPN huyện giám sát việc thực hiện Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ đối với chính sách hỗ trợ cho phụ nữ nghèo, người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số; Thực hiện quy định tại Điều 4 và điểm a, khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của bộ, ngành đối với cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.</p> <p>Trong 5 tháng đầu năm 2024, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp Hội Cựu chiến binh huyện triển khai thực hiện Thông báo số 42/TB-CCB ngày 14/5/2024 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum về kết luận giám sát việc thực hiện quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh với UBND huyện và UBND xã Đăk Ui.</p>	
	<b>Đối với UBND các xã, thị trấn</b>		
7	Cập nhật thường xuyên, kịp thời sự biến động tăng, giảm của đối tượng NCC và thân nhân NCC với cách mạng trên địa bàn nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung,	UBND các xã, thị trấn đã cập nhật kịp thời số đối tượng quản lý, sổ theo dõi biến động tăng, giảm đối tượng hưởng các chế độ chính sách kịp thời. Các chế độ công chính sách được giải quyết đúng quy định như: Chế độ trợ	

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	<p>cắt giảm chế độ chính sách, đồng thời phục vụ công tác quản lý, theo dõi, thống kê số liệu đảm bảo chính xác, đầy đủ.</p>	<p>cấp, phụ cấp hàng tháng, chế độ mai táng phí, nhận trợ cấp 01 lần, chế độ điều dưỡng, Bảo hiểm y tế, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, con bệnh binh, thương binh còn trong độ tuổi đi học được hỗ trợ ưu đãi giáo dục, điều chỉnh thông tin thẻ BHYT và các giấy tờ liên quan.</p> <p>Trong năm 2023 các xã, thị trấn phối hợp với Phòng LĐ-TB&amp;XH đã kịp thời xác lập và trình cấp có thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên đến chế độ người có công và thân nhân người có công: 05 hồ sơ ưu đãi giáo dục; 56 hồ sơ giảm thẻ BHYT; 22 hồ sơ mua mới thẻ BHYT; 206 hồ sơ bổ sung ngày tháng sinh vào thẻ BHYT; 05 Hồ sơ cắt chế độ Tuất bệnh binh; 04 hồ sơ cắt Tuất liệt sĩ; 03 hồ sơ truy lĩnh tiền Tuất bệnh binh; 27 hồ sơ mai táng phí; 10 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ; 02 hồ sơ đề nghị cấp lại bằng tổ quốc ghi công; 22 hồ sơ đính chính thông tin NCC; 23 hồ sơ đề nghị sao lục hồ sơ NCC; 02 hồ sơ xác nhận nhân thân Liệt sĩ; 01 hồ sơ đề nghị giám định chất độc hóa học; Lấy mẫu xét nghiệm AND 01 hài cốt Liệt sĩ ; Thẩm định hồ sơ và tham mưu UBND huyện quyết định cho hưởng trợ cấp hàng tháng đối tượng Bảo trợ xã hội gồm: 562 trường hợp; lập thủ tục cắt giảm trợ cấp thường xuyên 927 trường hợp với lý do từ trần và không còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp; giải quyết 77 hồ sơ hưởng mai táng phí theo quy định; điều chỉnh trợ cấp 95 trường hợp; 03 hồ sơ trợ cấp nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp.</p>	
8	<p>Xây dựng kế hoạch, lập danh sách và xác định cụ thể điều kiện, hoàn cảnh của từng hộ NCC, BTXH để có giải pháp thiết thực, hiệu quả chăm lo đời sống các hộ gia đình chính sách NCC, BTXH thiết thực, hiệu quả.</p>	<p>UBND các xã, thị trấn đã thực hiện công tác quản lý, triển khai chính sách an sinh xã hội năm 2023 đảm bảo theo quy định; nắm bắt kịp thời hoàn cảnh đời sống của từng hộ gia đình người có công và Bảo trợ xã hội; công tác theo dõi, lập danh sách quản lý đối tượng, đến từng thôn, TDP để theo dõi, quản lý. UBND các xã phân công công chức VH-XH phụ trách công tác thương binh và xã hội phụ trách thôn làng nắm bắt điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng đối tượng. Trên cơ sở nắm bắt đời sống từng hộ chính sách, hàng năm xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong các dịp lễ, tết tổ chức thăm tặng quà, động viên tinh thần các hộ chính sách và trẻ em khuyết tật và đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các đối tượng rơi vào hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp tết nguyên đán hàng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ.....</p>	

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
		<p>Trong năm 2023, các xã, thị trấn phối hợp Phòng LĐ-TB&amp;XH đã xét chọn 06 đối tượng người có công với cách mạng đi tham quan Thủ đô Hà Nội; Phát triển phong trào "Đền ơn- đáp nghĩa" và đảm bảo an sinh xã hội, đã thăm, tặng 1.801 suất quà/501 triệu đồng<sup>(8)</sup> cho người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão; 2.378 suất quà/584.295.000 đồng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh-liệt sĩ<sup>(9)</sup>; Ngoài ra các xã, thị trấn đã lồng ghép nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, vay vốn đối với hộ chính sách người có công có thành viên trong độ tuổi lao động; thường xuyên rà soát về điều kiện sống nhất là nhà ở, trong năm 2023 cấp xã đề nghị huyện hỗ trợ 01 nhà ở cho người công, 01 nhà ở cho đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện hỗ trợ 10 cháu học sinh khuyết tật, mồ côi, con hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn hiếu học vượt khó trong học tập, mức hỗ trợ 2 triệu đồng/cháu từ Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật; hỗ trợ 04 xe đạp cho 04 em có hoàn cảnh khó khăn hiếu học từ Chương trình "Quỹ xe đạp chở ước mơ" năm 2023 của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ tài trợ; Hỗ trợ 01 căn nhà ở cho 01 đối tượng người khuyết tật thuộc hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại thị trấn Đăk Hà từ nguồn Quỹ "Vi người nghèo" Trung ương với số tiền 50 triệu đồng; Hỗ trợ học bổng Quỹ Hy vọng (1.000.000 đồng/em) cho 10 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên học khá trở lên; chúc thọ, mừng thọ tặng quà cho 29 người cao tuổi tròn 90 tuổi với số tiền 33,35 triệu đồng, 03 người tròn 100 tuổi với số tiền 4,5 triệu đồng nhân dịp Tết nguyên đán.</p>	
9	Quan tâm công tác đào tạo nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm đối với NCC, con em và thân nhân NCC với cách mạng, đối tượng BTXH đang có khả năng lao động	Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hiện thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tư vấn, thống kê, đăng ký nhu cầu học nghề được triển khai công tác triển khai đào tạo nghề công khai minh bạch đến thôn làng, gia đình chính	

<sup>8</sup> Quà huyện 727 suất quà với số tiền 225,9 triệu đồng. Chuyển quà của Chủ tịch nước tặng quà đối tượng là người có công với cách mạng là 658 suất quà với số tiền 199,2 triệu đồng. Lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum thăm, tặng quà đối tượng người có công với cách mạng là 10 suất quà, mỗi suất quà trị giá 15 triệu đồng (Tiền mặt 1.000.000 đồng, vật chất 500.000 đồng). Các xã, thị trấn tổ chức thăm, tặng quà cho người có công là 209 suất với số tiền là 35,2 triệu đồng. Tổ chức, đoàn thể chính trị huyện, xã, thị trấn và xã hội hóa tổ chức thăm và tặng quà cho người có công là 197 suất với số tiền là 25,7 triệu đồng.

<sup>9</sup> Quà huyện 710 suất quà với số tiền 223 triệu đồng. Chuyển quà của Chủ tịch nước tặng quà đối tượng là người có công với cách mạng là 621 suất quà với số tiền 188,1 triệu đồng. Lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum thăm, tặng quà đối tượng người có công với cách mạng là 10 suất quà, mỗi suất quà trị giá 15 triệu đồng (Tiền mặt 1.000.000 đồng, vật chất 500.000 đồng). Các xã, thị trấn tổ chức thăm, tặng quà cho người có công là 500 suất với số tiền là 63,3 triệu đồng. Các tổ chức, đoàn thể chính trị huyện, xã, thị trấn và xã hội hóa tổ chức thăm và tặng quà cho người có công là 537 suất với số tiền là 94,8 triệu đồng.

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	<p>có việc làm ổn định để nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.</p>	<p>sách, nhất là gia đình chính sách thuộc hộ nghèo thông qua các hoạt động tư vấn, hỗ trợ giải quyết việc làm, thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài được thực hiện thường xuyên.</p> <p>Trong năm 2023, các xã, thị trấn đã phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tuyên truyền, phổ biến thông tin về nhu cầu tuyển lao động tại Ngày việc làm tỉnh Kon Tum năm 2023 tổ chức tư vấn việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động cho hơn 1.800 lượt lao động tham gia. Giải quyết việc làm cho 976 lượt lao động có việc làm trong nước và 07 lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; tạo việc làm cho 283 lao động từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm; cho vay xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài 01 lao động, với số tiền là 53,1 triệu đồng... Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Phối hợp Trung tâm GDNN-GDTX huyện tư vấn hơn 1.500 người lao động, tuyển sinh các lớp dạy nghề phi nông nghiệp; đào tạo nghề 4 lớp/ 93 học viên (<i>Vận hành máy kéo nông nghiệp</i>); 08 lớp/226 học viên học tập kỹ thuật chăm sóc các loại cây trồng và chăm sóc vật nuôi gia súc, gia cầm.</p>	
10	<p>Thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động sự đóng góp hỗ trợ của cộng đồng xã hội và có nhiều chương trình hoạt động tình nghĩa, thiết thực, giúp đỡ về vật chất, động viên về tinh thần; Đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thiết thực, hiệu quả.</p>	<p>Các xã, thị trấn đã ban hành quyết định kiện toàn Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa theo quy định của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Thực hiện chương trình hoạt động tình nghĩa, thiết thực, giúp đỡ về vật chất, động viên về tinh thần người có công và thân nhân người có công với cách mạng. trong năm 2023 đã phối hợp với phòng LĐ-TB&amp;XH thực hiện hỗ trợ sửa chữa 01 căn nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng với kinh phí 20 triệu đồng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện.</p> <p>Ngoài ra các xã, thị trấn thực hiện đúng theo quy chế quản lý quỹ đề ra cụ thể: Thị trấn Đăk Hà có trích kinh phí để hỗ trợ thăm ốm người có công,</p>	

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
		<p>thân nhân người có công khi đối tượng ốm đau nặng phải nhập viện; hỗ trợ tặng quà nhân dịp 27/7 (217 suất/ 21,7 triệu đồng), Tết Nguyên đán (09 suất/ 0,9 triệu đồng). Huy động nguồn xã hội hoá hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (11 suất/2,35 triệu đồng); Xã Đăk Ngok kịp thời nắm bắt thông tin, thăm hỏi, phúng viếng đối tượng người có công đau ốm, qua đời: 08 trường hợp, với số tiền 1.350.000 đồng, 07 đối tượng người có công đau ốm, với số tiền 1.050.000 đồng; xã Đăk La trích kinh phí để hỗ trợ thăm ốm người có công, thân nhân người có công khi đối tượng ốm đau nặng phải nhập viện; hỗ trợ tặng quà nhân dịp 27/7 (23 suất/ 4.600.000 đồng), Tết Nguyên đán (23 suất/ 4.600.000 đồng); xã Đăk Hring thăm hỏi ốm đau, tặng quà 25 triệu; xã Ngok Wang hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (10 suất/200.000 đồng/suất/2 triệu đồng). Cấp gạo cứu đói cho 28 đối tượng BTXH/58 nhân khẩu/15kg/khẩu/870 kg gạo (Tết nguyên đán năm 2024); Đối tượng người có công: Ngoài các nguồn quà của huyện, Tỉnh, Chủ tịch nước; UBND xã trích kinh phí và huy động xã hội hóa từ các nguồn để hỗ trợ tặng quà nhân dịp 27/7 (42 suất/ 4.200.000 đồng), Tết Nguyên đán (42 suất/ 4.200.000 đồng). Xã Đăk Long tiếp nhận, vận động, tặng 1.250 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã nhân các dịp lễ, tết với số tiền 371.950.000 đồng<sup>10</sup> và các xã, thị trấn thực hiện công thăm hỏi, tặng đùm bảo theo quy định.</p>	
11	<p>Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với NCC với cách mạng và thân nhân của NCC với cách mạng, đảm bảo các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.</p>	<p>Các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với NCC với cách mạng và thân nhân của NCC với cách mạng, đảm bảo các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo theo quy định. Trong năm 2023 chịu sự giám sát, kiểm tra của Sở Lao động-Thương và Xã hội tỉnh kiểm tra định kỳ theo kế hoạch số 98/KH-SLĐTBXH ngày 17/10/2023 về kiểm tra kết quả thực hiện một số chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; công tác chi trả trợ cấp chính sách trợ giúp xã hội, người có công qua hệ thống Bru</p>	

<sup>10</sup> 575 suất quà cho các đối tượng chính sách NCC, bảo trợ xã hội trên địa bàn xã với số tiền 265.950.000 đồng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão; 25 suất quà tặng người có công dịp 27/7 với số tiền 6.000.000 đồng; 900 suất quà các đoàn thiện nguyện tặng các đối tượng khuyết tật, hộ nghèo với số tiền khoảng 130 triệu đồng.



TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
		<p>điện huyện; đánh giá triển khai thí điểm việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt; Kế hoạch số 15KH-SLĐTBXH ngày 14/2/2023 về việc kiểm tra kết quả thăm hỏi tặng quà cho người có công; kiểm tra kết quả hỗ trợ nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công thuộc hộ nghèo, cận nghèo và Kế hoạch số 160/KH-BTV ngày 22/4/2024 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kon Tum về giám sát việc thực hiện quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo khoản 1, 3, 4, 6, 7 Điều 5; khoản 1 Điều 16; khoản 1, 2 Điều 18 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Chính phủ và khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh. Ngoài ra các xã, thị trấn thường xuyên nghiêm túc chỉ đạo đạo khẩn trương khắc phục sai sót trong triển khai thực hiện chính sách xã hội và báo cáo kết quả triển khai thu hồi số tiền đã thực hiện truy lĩnh cho các đối tượng trợ giúp xã hội tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đăk Hà tại Kế hoạch số 592/KH-UBND, ngày 01/8/2023; Công văn số 202/UBND-VX, ngày 06/02/2023; Công văn số 1588/UBND-VX, ngày 15/6/2023, Công văn số 3254/UBND-VX, ngày 23/10/2023, Công văn số 3392/UBND-VX, ngày 31/10/2023, Công văn số 3898/UBND-VX, ngày 07/12/2023</p>	
12	<p>Phối hợp với Bưu điện xã, huyện hướng dẫn đối tượng người thân nhận thay chưa có giấy ủy quyền yêu cầu làm giấy xác nhận ủy quyền của UBND xã, thị trấn đúng theo quy định</p>	<p>Trong năm 2023, các xã, thị trấn đã phối hợp với Bưu điện xã, huyện hướng dẫn đối tượng người thân nhận thay chưa có giấy ủy quyền yêu cầu làm giấy xác nhận ủy quyền của UBND xã, thị trấn đúng theo quy định. Hiện nay 100% đối tượng người thân nhận thay chế độ trợ cấp hàng tháng đã có giấy xác nhận ủy quyền của UBND các xã, thị trấn đúng theo quy định.</p>	
13	<p>Định kỳ (6 tháng, 01 năm) hoặc khi có yêu cầu phải báo cáo kết quả thực hiện về Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện để theo dõi, giám sát.</p>	<p>UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tiếp thu và thực hiện yêu cầu của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện về chế độ báo cáo đảm bảo khi có yêu cầu.</p>	
IV	<p><b><i>Báo cáo số 99/BC-HĐND ngày 13/10/2023 về kết quả giám sát tình hình thực hiện các Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện cho chủ trương đối với các nội dung được Hội đồng nhân dân huyện ủy quyền</i></b></p>		

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
<b>1. Đối với UBND huyện</b>			
1	Phê bình, nhắc nhở đơn vị không chấp hành kế hoạch giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội được nêu tại <b>Mục I.1</b> của báo cáo.	Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 3202/UBND-TH về việc triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội đối với Kế hoạch số 20/KH-ĐGS ngày 28/7/2023. Trong đó, UBND huyện phê bình BQL DA ĐTXD huyện trong việc không chấp hành nghiêm túc việc gửi báo cáo cho Đoàn giám sát theo Kế hoạch số 20/KH-ĐGS ngày 28/7/2023 của Đoàn giám sát Ban KT-XH HĐND huyện và Công văn số 2121/UBND-TH ngày 01/8/2023 yêu cầu Thủ trưởng đơn vị chấn chỉnh bộ phận chuyên môn, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, tuyệt đối không để xảy ra những tồn tại tương tự trong thời gian tới.	
2	Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu phân khai, bố trí kinh phí đã có chủ trương kịp thời để các đơn vị liên quan có cơ sở thực hiện; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ một số công trình, tiến hành nghiệm thu, đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2023 và giải ngân thanh toán đạt 100% kế hoạch vốn được giao.	Ngày 18/10/2023, Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản <sup>11</sup> giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, tham mưu phân khai, bố trí kinh phí đã có chủ trương kịp thời để các đơn vị liên quan có cơ sở thực hiện; theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ một số công trình, tiến hành nghiệm thu, đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2023 và giải ngân thanh toán đạt 100% kế hoạch vốn được giao.	
3	Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện các nội dung đã được Thường trực HĐND huyện cho chủ trương để triển khai đạt hiệu quả cao, kịp thời và có chất lượng.	Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, tham mưu UBND huyện thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện các nội dung đã được Thường trực Hội đồng nhân dân huyện cho chủ trương để triển khai đạt hiệu quả cao, kịp thời và có chất lượng.	
4	Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn có công trình được thi công, đầu tư trên địa bàn thực hiện tốt vai trò giám sát tại cộng đồng, khi phát hiện sai sót phản ánh với cơ quan có thẩm quyền để khắc phục kịp thời.	Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn có công trình được thi công, đầu tư trên địa bàn thực hiện tốt vai trò giám sát tại cộng đồng, khi phát hiện sai sót phản ánh với cơ quan có thẩm quyền để khắc phục kịp thời <sup>12</sup> .	

<sup>11</sup> Công văn số 3202/UBND-TH ngày 18/10/2023

<sup>12</sup> Công văn số 3202/UBND-TH ngày 18/10/2023

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
<b>2. Đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch</b>			
5	Sau khi có Thông báo cho chủ trương của Thường trực Hội đồng nhân dân kịp thời tham mưu phân khai, bố trí kinh phí để các đơn vị liên quan có cơ sở thực hiện; Đơn đốc, hướng dẫn các đơn vị giải ngân thanh, quyết toán đạt 100% kế hoạch vốn được giao.	Nội dung này, trong thời gian qua đã được phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ động tham mưu cấp thẩm quyền trong công tác phân khai, bố trí vốn, đơn đốc giải ngân, quyết toán đảm bảo theo quy định.	
6	Khẩn trương tham mưu triển khai đối với các nội dung đang thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật	<p>Trong năm 2023, phòng Tài chính – Kế hoạch đã chủ trì, tham mưu UBND huyện triển khai hoàn thành các nội dung đang triển khai tại thời điểm giám sát cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoàn thành việc nộp trả ngân sách cấp trên (tại các Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên số 02 ngày 11/8/2023 và số 06 ngày 27/3/2024).</li> <li>- Bố trí kế hoạch vốn để thanh toán các chi phí sau quyết toán dự án hoàn thành (tại Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND huyện).</li> <li>- 02 công trình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện và công trình lắp đặt Hệ thống Camera giám sát an ninh huyện (giai đoạn 3) đã được các đơn vị chủ đầu tư triển khai hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 12/2023.</li> </ul>	
<b>3. Đối với các đơn vị được UBND huyện giao đại diện chủ đầu tư</b>			
7	Đẩy nhanh tiến độ đầu tư một số công trình chưa hoàn thành, tiến hành nghiệm thu, đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2023 và giải ngân thanh toán đạt 100% kế hoạch vốn được giao.	Các đơn vị chủ đầu tư thực hiện tuân thủ theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền và các quy định hiện hành. Trong năm 2023, trên địa bàn huyện đã thực hiện đầu tư và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng 205 dự án, công trình với tổng kinh phí đầu tư trên 293 tỷ đồng; trong đó kế hoạch vốn giao trong năm là 108,766 tỷ đồng; giải ngân, quyết toán trong năm là 103,627 tỷ đồng; đạt 95,3% so với tổng kế hoạch vốn được giao (đạt chỉ tiêu so với tình yêu cầu tỉnh đề ra (trên 95%) tại Công văn số 4216/UBND-KTTH ngày 14/12/2023	

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
		của UBND tỉnh về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2023.	
8	Bàn giao, quản lý và sử dụng các công trình hoàn thành kịp thời và hiệu quả.	Sạ khi hoàn thành các công trình, các đơn vị chủ đầu tư thực hiện bàn giao các công trình kịp thời; việc quản lý, sử dụng các công trình hoàn thành đạt hiệu quả.	
IV	<b>Báo cáo số 98/BC - BKTXH Đắk Hà, ngày 13 tháng 10 năm 2023 về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 và Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân dân huyện</b>		
	<b>1. Đối với UBND huyện</b>		
1	Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết đã chỉ ra tại mục 2, phần III của Báo cáo, để việc tổ chức, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện đạt kết quả cao nhất.	UBND huyện đã ban hành Công văn số 3251/UBND-TH ngày 23/10/2023, trong đó đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 và Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân dân huyện. Đồng thời triển khai thực hiện các kiến nghị có liên quan tại báo cáo nêu trên theo đúng quy định	
2	Chỉ đạo cơ quan chuyên môn có văn bản hướng dẫn về lập hồ sơ dự toán thực hiện đầu tư và các thủ tục chuẩn bị đầu tư có liên quan, thanh - quyết toán vốn hoàn thành công trình theo quy định để thực hiện Nghị quyết.	Trên tinh thần Nghị quyết là bố trí một phần kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ một phần chi phí vật tư đầu tư xây dựng đường giao thông được quy định tại mục 7 điều 1 Nghị quyết 64 và điều 1 Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND huyện. Các định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng lập dự toán, thủ tục chuẩn bị đầu tư có liên quan, thanh - quyết toán vốn hoàn thành công trình được thực hiện theo quy định hiện hành về công tác đầu tư xây dựng; dự toán của các tuyến đường hoàn toàn khác nhau do quy mô, cự ly và thuộc diện đối tượng khác nhau; Trên cơ sở này ngân sách huyện bố trí kinh phí theo mức hỗ trợ của từng tuyến đường, từng địa bàn riêng; bên cạnh đó giá vật liệu đến chân công trình thay đổi thường xuyên (giá vật liệu gốc và giá xăng dầu vận chuyển vật liệu đến chân công trình) . Vì vậy không thể xây dựng hướng dẫn lập dự toán riêng.	
3	Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đầu tư từng tuyến đường cụ thể hàng năm, xác định theo thứ tự ưu	Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch từ cuối năm dự toán để bố trí kinh phí; lưu ý	

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	tiên đầu tư để có cơ sở phân bổ nguồn.	các đơn vị trong công tác lập kế hoạch và thanh quyết toán vốn <sup>13</sup>	
4	Trình phân bổ kinh phí thực hiện Nghị quyết 64/2021/NQ-HĐND, ngày 29/9/2021 của HĐND huyện ngay đầu năm cho các xã Nông thôn mới và Thị trấn <i>(trong đó ưu tiên cho địa bàn thị trấn để đạt Đô thị văn minh theo lộ trình)</i> .	Ngày sau khi nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2024 được HĐND huyện ban hành, Ủy ban nhân dân huyện đã bố trí kinh phí để thực hiện Nghị quyết ngay từ cuối năm 2023 để đầu năm để các đơn vị có thời gian để thực hiện các dự án <sup>14</sup> .	
5	Chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết theo quy định, để đánh giá những kết quả đạt được, đề ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện; kịp thời đề nghị Hội đồng nhân dân huyện sửa đổi, bổ sung Nghị quyết <i>(nếu cần thiết)</i> .	Hàng năm, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, và cuối năm. Những tồn tại khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện thường xuyên được cập nhật để có giải pháp khắc phục kịp thời.	
	<b>2. Đối với Phòng Tài Chính – Kế hoạch</b>		
6	Tham mưu UBND huyện trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí thực hiện Nghị quyết 64/2021/NQ-HĐND, ngày 29/9/2021 và Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND, ngày 30/8/2022 của HĐND huyện ngay đầu năm cho các xã, thị trấn.	<p>- Ngay từ đầu năm kế hoạch 2024, đơn vị đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương huyện <i>(tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện)</i> và giao chi tiết cho các xã, thị trấn theo quy định <i>(tại Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND huyện)</i>. Theo đó, kế hoạch đầu năm 2024 bố trí để hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng theo Nghị quyết 64/2021/NQ-HĐND trên địa bàn huyện là 2.000 triệu đồng.</p> <p>- Ủy ban nhân dân huyện đã trình cấp thẩm quyền thống nhất <i>(tại Thông báo số 15/TB-TTHĐND ngày 26/4/2024 về ý kiến của Thường trực Hội</i></p>	

<sup>13</sup> Công văn số 501/CV-TCKH Ngày 26/10/2023, của Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện ban hành về việc lưu ý một số nội dung liên quan công tác chuẩn bị đầu tư, thanh quyết toán vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân huyện.

<sup>14</sup> Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH, QP, AN; dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 huyện Đăk Hà,

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
		<i>đồng nhân dân huyện về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2023)</i> sử dụng nguồn tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2023 tiếp tục bổ sung, hỗ trợ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng theo Nghị quyết 64/2021/NQ-HĐND trên địa bàn huyện là 1.500 triệu đồng.	
7	Tham mưu ban hành hướng dẫn về lập thủ tục chuẩn bị đầu tư có liên quan, thanh - quyết toán vốn hoàn thành công trình theo quy định để thực hiện Nghị quyết.	Ngày 26/10/2023, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện ban hành Công văn số 501/CV-TCKH về việc lưu ý một số nội dung liên quan công tác chuẩn bị đầu tư, thanh quyết toán vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân huyện.	
<b>3. Đối với Phòng Kinh tế - Hạ tầng</b>			
8	Ban hành hướng dẫn về lập hồ sơ dự toán thực hiện đầu tư theo Nghị quyết 64/2021/NQ-HĐND, ngày 29/9/2021 và Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND, ngày 30/8/2022 của HĐND huyện để thực hiện đảm bảo theo quy định	Việc lập dự toán của công trình được thực hiện trên cơ sở kết hợp định mức XDCB và giá vật liệu; tuy nhiên giá vật liệu, nhiên liệu thường xuyên thay đổi; mặt khác các công trình có cự ly vận chuyển khác nhau, thời điểm thực hiện khác nhau ... Vì vậy việc ban hành văn bản hướng dẫn là không thể thực hiện. Hiện nay công chức có chuyên môn về công tác XDCB tại các xã, thị trấn đã được bố trí, việc lập dự toán xây dựng công trình được cấp xã thực hiện và được kiểm soát giá trị dự toán qua công tác thẩm định.	
9	Thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc tổ chức thực hiện ở cơ sở; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét chỉ đạo, giải quyết kịp thời.	Trong quá trình triển khai thực hiện những vướng mắc phát sinh qua phản ánh từ cơ sở Phòng đã kịp thời hướng dẫn bổ sung ( <i>qua công tác thẩm định hồ sơ dự toán</i> ) để các đơn vị thực hiện; những vấn đề mang tính thay đổi nội dung Nghị quyết phòng đã tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện sửa đổi, điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn <sup>15</sup> .	
10	Thẩm định dự toán đầu tư xây dựng chặt chẽ, chính xác,	Trong quá trình thẩm định hồ sơ dự toán của các đơn vị trình, Phòng đã triển	

<sup>15</sup> Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân dân huyện

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	đúng quy định làm cơ sở để UBND xã, thị trấn phê duyệt dự toán đầu tư xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung vật liệu và chỉ định thầu	khai kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, kiểm tra phân tích vật tư các hạng mục công việc và cập nhật thường xuyên đúng thời điểm giá vật liệu, giá nhiên liệu, cự ly vận chuyển vật liệu đến công trình, các chế độ chính sách có liên quan ... để đảm bảo tính đúng đắn của dự toán thể hiện qua báo cáo kết quả thẩm định <sup>16</sup>	
	<b>4. Đối với UBND các xã, thị trấn</b>		
11	Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 và Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND, ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân dân huyện để các tầng lớp Nhân dân, các thành phần kinh tế biết, đồng tình hưởng ứng.	Ủy ban nhân dân các xã và thị trấn đã phối hợp với với BTT UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể từ thị trấn đến các TDP, thôn tổ chức tuyên truyền cho cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân thấy được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng các tuyến đường dân sinh khu dân cư theo tinh thần Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 và Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND, ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân dân huyện, qua đó làm thay đổi nhận thức, cách làm và thấy rõ được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng thị trấn Đăk Hà đạt đô thị văn minh năm 2024 và đô thị loại IV vào năm 2025, xây dựng nông thôn mới, từ đó nhân dân đồng tình hưởng ứng. Kết quả từ năm 2022-2023, UBND thị trấn đã triển khai đầu tư xây dựng được 07 công trình với tổng chiều dài 2.152m; Tổng mức đầu tư là: 1.971.027.669 đồng ( <i>Trong đó: NSNN hỗ trợ 984.367.987 đồng; Nhân dân đóng góp 986.659.611 đồng</i> ). Các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng đáp ứng tốt nhu cầu đi lại phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân trên địa bàn	
12	Ngoài nguồn lực do cấp trên hỗ trợ, cần vận dụng, lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ, đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn. Tập trung vận động nhân dân ủng hộ quỹ đất, tự giác tháo dỡ tài sản vật kiến trúc và giải phóng cây trồng có trên đất để triển khai xây	Ngoài nguồn lực do cấp trên hỗ trợ, Ủy ban nhân dân thị trấn kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân, doanh nghiệp, lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ, đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn thị trấn. Trong năm 2023 vừa qua đã vận động được 01 cá nhân cùng chung tay với nhà nước đầu tư tuyến đường bê tông đường giao thông Khu dân cư đoạn từ QL 14 đến	

<sup>16</sup> Đã thực hiện thẩm định từ năm 2021 đến năm 2023 là 12 công trình. Giá trị trình 4.011,49 triệu đồng; giá trị sau thẩm định: 3.736,09 triệu đồng; giá trị tăng giảm: Giảm 275,40 triệu đồng.

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	<p>dựng bê tông hóa các tuyến đường dân sinh.</p>	<p>nhà tình thương Quang Duy, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng đáp ứng tốt nhu cầu đi lại phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân.</p> <p>- Ủy ban nhân dân thị trấn phối hợp với BQL các TDP, thôn vận động nhân dân ủng hộ đất, tự giác tháo dỡ tài sản vật kiến trúc và giải phóng cây trồng có trên đất để đầu tư các tuyến đường bê tông vừa qua và triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND huyện Đăk Hà để xây dựng các tuyến đường bê tông hóa đường dân sinh trên địa bàn thị trấn với tinh thần ủng hộ cao từ nhân dân.</p>	
13	<p>Xây dựng kế hoạch đầu tư từng tuyến đường cụ thể hàng năm, xác định theo thứ tự ưu tiên đầu tư, có sự đánh giá và đề ra giải pháp huy động các nguồn lực. Tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư ngoài ngân sách huyện.</p>	<p>Trên cơ sở các Nghị quyết số 13/NQ-HĐND, ngày 22 tháng 06 năm 2021 của HĐND thị trấn Đăk Hà về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị trấn Đăk Hà; Nghị quyết số 17/NQ-HĐND, ngày 06 tháng 10 năm 2023 của HĐND thị trấn Đăk Hà về bổ sung danh mục công trình kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị trấn Đăk Hà; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 29/12/2024 của HĐND thị trấn về bổ sung danh mục công trình đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị trấn Đăk Hà và kế hoạch phân khai nguồn vốn của huyện phân bổ hằng năm đơn vị và nguồn ngân sách thị trấn, Ủy ban nhân dân thị trấn Xây dựng kế hoạch đầu tư các tuyến đường cụ thể hàng năm, xác định theo thứ tự ưu tiên đầu tư, và trình HĐND thị trấn cho chủ trương cũng như phân khai nguồn vốn các danh mục công trình để thực hiện.</p> <p>Hàng quý đều có sự đánh giá kết quả thực hiện triển khai Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND huyện Đăk Hà và đề ra giải pháp huy động các nguồn lực trọng quá trình thực hiện.</p> <p>Huy động nguồn lực từ cá nhân, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư ngoài ngân sách huyện.</p>	



TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
14	Thực hiện quản lý nhà nước đối với các tuyến đường cũng như phần đất còn lại sau khi bê tông tránh tình trạng nhân dân lấn chiếm sử dụng.	Ủy ban nhân dân thị trấn thường xuyên chỉ đạo, giám sát BQL các TDP, thôn trên địa bàn trong công tác quản lý nhà nước đối với các tuyến đường cũng như phần đất còn lại sau khi bê tông hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. tránh tình trạng nhân dân lấn chiếm sử dụng	
15	Thực hiện thủ tục đầu tư, thanh quyết toán kịp thời, đảm bảo quy định.	Ủy ban nhân dân thị trấn chấp hành các quy trình về thủ tục đầu tư các tuyến đường giao thông khu dân cư theo tinh thần Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND huyện Đăk Hà cũng như thanh quyết toán kịp thời, đảm bảo quy định.	
16	UBND Thị trấn sớm hoàn tất thủ tục phân khai, thực hiện nguồn vốn đầu tư phát triển phân cấp ngân sách huyện năm 2023 (đợt 3) đã giao cho đơn vị <sup>17</sup> để đầu tư và thanh quyết toán đảm bảo tiến độ, đúng quy định.	UBND thị trấn đã triển khai đầu tư xây dựng được 01 công trình với tổng chiều dài 692m; Tổng mức đầu tư là: 649.246.214 đồng (Trong đó: NSNN hỗ trợ 390.743.787 đồng; Nhân dân đóng góp 258.502.427 đồng). Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng đáp ứng tốt nhu cầu đi lại phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân trên địa bàn	
V	<b>Báo cáo số 171/BC - BKTXH Đăk Hà, ngày 07 tháng 12 năm 2023 Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 5 năm giai đoạn 2021 -2025</b>		
	<b>1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện</b>		
1	Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt, tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, phân đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra .	Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ chưa đạt để góp phần phần đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra 18 tại Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 5 năm giai đoạn 2021 -2025.	

<sup>17</sup> Tại Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà.

<sup>18</sup> Công văn số 446/UBND-TCKH, ngày 01/02/2024 của UBND huyện triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước; các Chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công năm 2024.

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
2	Chỉ đạo việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đảm bảo bám sát nhu cầu, tình hình thực tế tại địa phương và Nghị quyết đề ra.	Căn cứ vào Nghị quyết HĐND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp với các đơn vị để xây dựng kế hoạch năm 2024 chặt chẽ, sát với tình hình thực tế. Việc xây dựng dự toán thu ngân sách triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính.	
3	Nâng cao hiệu quả công tác QLNN đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã; tăng cường tuyên truyền, tập huấn, tham mưu huy động mọi nguồn lực phát triển HTX, lồng ghép, kết hợp các Chương trình MTQG nhằm thu hút các nguồn lực phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác; có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia chuỗi giá trị. Tổ chức kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia.	UBND huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 58-CTr/HU, ngày 04/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI; triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 16/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum, về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW, chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2023-2025 cho các hợp tác xã trên địa bàn huyện với khoảng 200 đại biểu khách mời tham dự, qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của của công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; giúp các tổ chức kinh tế tập thể cập nhật các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển KTTT, HTX, các chính sách hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2021-2025. Thường xuyên tạo các điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển, từ đầu năm 2024 đến nay đã thành lập được 02 hợp tác xã được 02/03 Hợp tác xã du lịch, sinh thái.	
4	Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn huyện. Cơ cấu lại mạnh mẽ ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của huyện. Thực hiện Đề án phát triển cây mắc ca trên địa bàn. Triển khai chương	UBND huyện đã chỉ đạo tập trung phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, trong đó lựa chọn một số sản phẩm chủ lực của địa phương để tập trung đầu tư, hình thành sản phẩm đặc trưng của huyện, gắn với việc thực hiện Đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Công tác phòng ngừa, ngăn chặn các dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được triển khai hiệu quả, hiện nay trên địa bàn huyện chưa xuất hiện dịch trên cây trồng vật nuôi. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển cây mắc ca	

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đảm bảo theo lộ trình	trên địa bàn huyện để góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân, hiện nay diện tích cây Mắc ca: 489,44 ha. Việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được quan tâm chú trọng; trong năm 2024 xã Ngọc Réo, ĐăkPxi được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn; Xã Hà Mòn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Giáo dục năm 2023; Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện là 9 xã; xã đạt nông thôn mới nâng cao là 02 xã; xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là 01 xã.	
5	Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, phân bổ và đẩy mạnh giải ngân vốn hiệu quả đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, các chương trình mục tiêu quốc gia. Xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhất là về giao thông, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn	Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 Quy định một số vấn đề chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 trong đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, các chương trình mục tiêu quốc gia. Xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhất là về giao thông, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn	
6	Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; Chú trọng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án sắp xếp sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Cân đối ngân sách đầu tư, sửa chữa,	UBND huyện thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng học sinh DTTS. Kết quả chất lượng giáo dục học kỳ 1, năm học 2023-2024 đạt được những kết quả khả quan <sup>19</sup> . Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia được chú	

<sup>19</sup> + Đối với cấp Tiểu học: Môn Tiếng Việt: Hoàn thành tốt 2833/9395 đạt 30,1% (tăng 7,4%); Hoàn thành 5934/9395 đạt 63,2% (giảm 6,6%); Chưa hoàn thành 628/9395 đạt 6,7% (giảm 0,8%). Môn Toán: Hoàn thành tốt 3094/9395 đạt 32,9% (tăng 6,9%) Hoàn thành: 5666/9395 đạt 60,3% (giảm 6,1%) Chưa Hoàn thành 653/9395 chiếm 6,8% (giảm 0,8%).

+ Đối với cấp THPT: Về Học lực: Giỏi: 540/6730; tỷ lệ: 8,0 % (tăng so với học kì I, năm học 2022-2023 là 0,5%); khá: 1690/6730; tỷ lệ: 25,1 % (tăng so với học kì I, năm học 2022-2023 là 1,7%), trung bình: 3735/6730; tỷ lệ: 55,5%(giảm so với học kì I, năm học 2022-2023 là 0,3%), yếu: 764/6730; tỷ lệ: 11,4% (giảm so với học kì I, năm học 2022-2023 là 1,1%); kém: 1/6730; tỷ lệ: 0%<sup>19</sup>. Có 35 học sinh khuyết tật không tham gia đánh giá. Hạnh kiểm: Tốt: 4750/6730; tỷ lệ: 70,6% (tăng so với học kì I, năm học 2022-2023 là 1,9%); khá: 1690/6730; tỷ lệ: 25,1% (không tăng so với học kì I, năm học 2022-2023), trung bình: 279/6730; tỷ lệ: 4,1% (giảm so với học kì I, năm học 2022-2023 là 1,0%); yếu: 11/6730; tỷ lệ: 0,2% (giảm so với học kì I, năm học 2022-2023 là 0,2%)

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường học trên địa bàn, nhất là các trường đạt chuẩn quốc gia.	trọng, tính đến nay, toàn huyện có 30/41 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 73,17% <sup>20</sup> . Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 09/02/2023 của về việc điều chỉnh lộ trình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện Đắk Hà <sup>21</sup> ; Trong năm học 2023-2024 đã thực hiện sắp xếp 06 trường <sup>22</sup> giảm 03 trường so với năm học 2022-2023, đến nay còn 35 trường công lập (12 trường mầm non, mẫu giáo, 12 trường tiểu học, 06 trường THCS và 05 trường tiểu học và THCS. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm chú trọng, tính đến 25/5/2024 đã mở 02 lớp nghề Vận hành máy kéo nông nghiệp cho 02 xã (Đắk Ui, Đắk Mar) với 50 lao động; 04 lớp đang lập hồ sơ: Du lịch sinh thái-Du lịch cộng đồng 02 lớp: Đắk Ngok và Ngok Réo; 01 lớp Nề -Hoàn thiện: Đắk Ui; 01 lớp Vận hành máy kéo Nông nghiệp: Thị trấn).	
7	Triển khai thực hiện hiệu quả các quy hoạch về phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn làm cơ sở kêu gọi, thu hút đầu tư.	Công tác phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngoài cụm công nghiệp được quan tâm. Hiện tại trên địa bàn huyện Đắk Hà có 03 cụm công nghiệp <sup>23</sup> , trong đó có 02 cụm công nghiệp có tỷ lệ đất công nghiệp cho thuê lấp đầy là Cụm công nghiệp Đắk Mar và Cụm CN-TTCN,	

<sup>20</sup> Trong đó mầm non 10/15 trường, chiếm tỷ lệ 66,67%; tiểu học 10/12 trường, chiếm tỷ lệ 83,33%; THCS 4/6 trường, chiếm tỷ lệ 66,67%; TH&THCS 4/5 trường, chiếm tỷ lệ 80,0%, THPT 2/3 trường chiếm tỷ lệ 66,67%

<sup>21</sup> Điều chỉnh lộ trình thời gian sáp nhập các trường TH thuộc địa bàn 2 xã Đắk Pxi, Ngok Réo.

<sup>22</sup> Sáp nhập trường THCS Nguyễn Tất Thành với trường THCS Chu Văn An (thị trấn Đắk Hà) thành trường THCS thị trấn Đắk Hà. Sáp nhập trường TH Tô Vĩnh Diện với trường TH Nguyễn Văn Cừ (xã Đắk Pxi) thành trường tiểu học xã Đắk Pxi; Sáp nhập trường TH Lê Hồng Phong với trường TH Trần Quốc Toàn (xã Ngok Réo) thành trường tiểu học xã Ngok Réo;

<sup>23</sup> - *Cụm công nghiệp - TTCN, làng nghề thị trấn Đắk Hà*: Về tình hình hoạt động, xây dựng cơ sở nhà xưởng sản xuất: số hộ đã xây dựng cơ sở và đi vào sản xuất ổn định là 88 hộ; 14 hộ xây dựng cơ sở nhưng hoạt động chưa ổn định.

- *Cụm Công nghiệp Đắk Mar*: Đến nay, Cụm Công nghiệp Đắk Mar đã thu hút được 05 tổ chức, cá nhân thuê đất đầu tư cơ sở hạ tầng như sân phơi, nhà kho, nhà xưởng sản xuất... Trong đó, có 03 đơn vị đang hoạt động ổn định; 02 doanh nghiệp đang triển khai xây dựng tường rào nhà làm việc. Hiện nay, số lao động làm việc tại Cụm công nghiệp Đắk Mar khoảng 140 người.

- *Cụm công nghiệp Đắk La*: Đến nay, Cụm Công nghiệp Đắk La đã thu hút được 09 tổ chức, cá nhân thuê đất đầu tư cơ sở hạ tầng như sân phơi, nhà kho, nhà xưởng sản xuất... Trong đó, có 03 đơn vị đang hoạt động ổn định; 02 doanh nghiệp hoạt động không ổn định; 04 doanh nghiệp đang triển khai xây dựng. Hiện nay, số lao động làm việc tại Cụm công nghiệp Đắk La khoảng 120 người.

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
		Làng nghề thị trấn Đăk Hà; riêng Cụm công nghiệp Đăk La tỷ lệ đất công nghiệp cho thuê chỉ lấp đầy đạt khoảng 40%. Bên cạnh đó, hiện nay huyện có dự án nông trại kết hợp du lịch trải nghiệm của Công ty TNHH Nông trại được liệu và Du lịch trải nghiệm Nam Minh đang triển khai các thủ tục để đầu tư; giới thiệu địa điểm dự án Cơ sở ha táng tại thôn 3 xã Hà Môn, Huyện Đăk Hà.	
8	Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chi, kiên quyết không giải ngân, không quyết toán những khoản chi không đúng chế độ, chính sách, không có trong dự toán. Đối với nhiệm vụ bổ sung có mục tiêu, phải được thực hiện và quyết toán đúng yêu cầu về thời gian.	UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xây dựng Kế hoạch xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2023 của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn, nhằm tăng cường kỷ luật tài chính -kế toán, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, phòng ngừa các vi phạm về chế độ quản lý tài chính, thực hiện tốt các quy định về chế độ tài chính, tài sản của Nhà nước những năm tiếp theo <sup>24</sup> . Đồng thời ban hành Văn bản số 442/UBND-TCKH ngày 30/01/2024 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung một số nội dung sau: Tổ chức thực hiện chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, chủ động sắp xếp, triển khai các nhiệm vụ được giao phát sinh trong năm dự toán, hạn chế tối đa đề xuất bổ sung ngoài dự toán được giao, hủy dự toán hoặc chuyển nguồn sang năm sau; Đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm tiết kiệm. Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh việc xử lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức; không để lãng phí thất thoát tài sản công; Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ theo quy định về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực	

<sup>24</sup> Kế hoạch số 02/KH-TCKH ngày 13/3/2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đăk Hà

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
		hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định, hướng dẫn khác có liên quan; Chủ động cắt giảm, tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm dự toán chi thường xuyên so với dự toán được giao năm 2024 để tăng chi đầu tư cho hạ tầng chiến lược, y tế, giáo dục, biến đổi khí hậu và an sinh xã hội sau khi có hướng dẫn của Trung ương và các cấp có thẩm quyền	
9	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện.	UBND huyện thường xuyên chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất: Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Tây Quốc lộ 14, thôn Tân Lập B và thôn Kon Hnông Yốp, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà. Triển khai thực hiện việc Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2023 <sup>25</sup> .	
10	Theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, cá nhân để thực hiện công tác thu thuế, các khoản phí, lệ phí nhằm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách hàng năm được giao. Kiểm tra việc thực hiện quản lý, thu phí đối với hoạt động tại các chợ trên địa bàn quản lý.	UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 12/4/2024 về việc Khai thác nguồn thu và phương án xử lý hụt thu ngân sách Nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện, với mục tiêu: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của các đơn vị, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 được Hội đồng nhân dân huyện giao (136.630 triệu đồng); Huy động tối đa các nguồn lực, sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đối tượng thu, khai thác tốt nguồn thu, chống thất thu ngân sách; đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời nộp vào ngân sách nhà nước; Đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả các khoản chi theo đúng dự toán được duyệt, sử dụng ngân sách triệt để tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ quy định; đẩy nhanh tiến	

<sup>25</sup> Đấu giá thành 11/22 thửa đất, tổng số tiền trúng đấu giá là 4.963.540.000 đồng.

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
		độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; từng bước cơ cấu lại ngân sách theo hướng giảm chi thường xuyên dành nguồn chi đầu tư phát triển; chống thất thoát lãng phí; thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương tài chính, minh bạch về sử dụng ngân sách nhà nước; kiểm soát việc chi tiêu, sử dụng ngân sách đảm bảo đúng quy định.	
	<b>2. Đối với các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn</b>		
11	Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, chủ động khắc phục những tồn tại, khó khăn đã nêu tại mục 2 Phần III Báo cáo này.	Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã chủ động khắc phục các tồn tại hạn chế đã được Đoàn giám sát chỉ ra: Hiện nay xã Đăk Pxi, NgokRéo đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã từng bước được nhân dân quan tâm chú trọng; UBND huyện đã tăng cường công tác quản lý hoạt động của các hợp tác xã, từ đầu năm 2024 đến nay đã thành lập thêm 02 HTX; Công tác phòng chống dịch đã được quan tâm, từ đầu năm 2024 đến nay chưa xuất hiện ổ dịch trong chăn nuôi. Công tác quy hoạch trên địa bàn huyện đang được quan tâm ưu tiên bố trí kinh phí và đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo quy trình quy định; Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, kết quả chất lượng giáo dục học kỳ 1, năm học 2023-2024 đạt được những kết quả khả quan. Công tác quản lý về các hoạt động tôn giáo được chú trọng.	
12	Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt, tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, phân đầu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết.	Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ chưa đạt để góp phần phân đầu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 5 năm giai đoạn 2021 -2025.	
<b>VI</b>	<b><i>Báo cáo số 143/BC-BKTXH ngày 23/11/2023 về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện trong năm 2022-</i></b>		
	<b>1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện</b>		

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
1-2	<p>- Đề nghị UBND huyện tăng cường công tác rà soát, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kiến nghị còn tồn đọng qua giám sát, khảo sát của Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt kịp thời việc tham mưu triển khai, thực hiện của cơ quan, đơn vị chuyên môn và UBND xã, thị trấn; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến từng nội dung kiến nghị.</p> <p>- Có kế hoạch, giải pháp để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện, giải quyết hiệu quả 08 kiến nghị chưa giải quyết xong, các kiến nghị còn kéo dài từ những năm trước đã nêu trong báo cáo; Đồng thời, mỗi nội dung kiến nghị cần giao cho cơ quan, đơn vị chuyên môn tham mưu đề xuất giải pháp thực hiện cụ thể, xác định tiến độ, thời gian hoàn thành</p>	<p>Trên cơ sở báo cáo kết quả giám sát của Ban KT-XH HĐND huyện, UBND huyện đã ban hành Công văn số 3817/UBND-TH ngày 01/12/2023 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục kiểm tra, rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả các kiến nghị còn tồn đọng qua giám sát, khảo sát của Đoàn giám sát của Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện.Tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân, Thủ trưởng các địa phương, đơn vị trong thực hiện và tham mưu đề xuất các giải pháp, lộ trình thời gian để giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị có liên quan. Kịp thời đề xuất UBND huyện xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị trong việc khắc phục, tham mưu khắc phục những hạn chế chậm, chưa hiệu quả.</p>	
2.1	<p>Có kế hoạch xây dựng mới, sửa chữa, mua sắm cho từng trường, điểm trường đồng thời đề xuất HĐND huyện phân bổ kinh phí thực hiện theo kế hoạch, lộ trình đề ra. Ưu tiên bố trí vốn đầu tư từ các chương trình MTQG để đầu tư cho các công trình giáo dục của địa phương, nhất là các trường trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia</p>	<p>- Về mua sắm: UBND huyện chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo mua sắm trang bị cho các đơn vị trường học với tổng kinh phí là: 4.751 triệu đồng (năm 2023: 2.184 triệu đồng<sup>26</sup>, năm 2024: 2.567 triệu đồng<sup>27</sup>). Sở Giáo dục và Đào tạo cấp trang thiết bị dạy học tối thiểu thuộc chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dành cho các trường phổ thông dân tộc bán trú và trường có học sinh bán trú với tổng kinh phí đầu tư là: 4.664,7 triệu đồng<sup>28</sup>.</p>	

<sup>26</sup> Phòng khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; Ti vi thông minh 65 inch, các đồ chơi ngoài trời ...;

<sup>27</sup> phòng dạy môn Tin học; Các phòng chức năng; Đồ dùng, đồ chơi ngoài trời; trang bị Ti vi thông minh 65 inch trong phòng học ...

<sup>28</sup> Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp lắp đặt 04 phòng Tin học; 22 Ti vi thông minh 65 inch; phần mềm dạy học tiếng anh ... với tổng kinh phí đầu tư là: 4.664,7 triệu đồng.



TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
		<p>- Về sửa chữa và xây mới công trình vệ sinh, nguồn nước: Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo có văn bản rà soát thực trạng và nhu cầu đầu tư Nhà vệ sinh và nguồn nước ở các đơn vị trường, trên cơ sở đó đề xuất tham mưu các cấp đầu tư, trong đó ưu tiên các đơn vị trường theo lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, các trường chưa có nhà vệ sinh và nguồn nước để tiến hành đầu tư. Kết quả, năm 2023 đã đầu tư 02 giếng khoan và xây mới 03 nhà vệ sinh với tổng kinh phí là: 1.446 triệu đồng<sup>29</sup>. Năm 2024, dự kiến đầu tư xây mới Nhà vệ sinh, nguồn nước tại các đơn vị trường<sup>30</sup> khoảng 2.223 triệu đồng.</p> <p>Năm 2023, thực hiện đầu tư xây dựng và sửa chữa trường học là 11.644 triệu đồng; Trong đó: Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới: 4.135 triệu đồng; Nguồn thu xổ số kiến thiết ngân sách tỉnh: 2.911 triệu đồng; Nguồn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: 7.091 triệu đồng; Nguồn thu sử dụng đất và các nguồn khác: 417 triệu đồng</p>	
2.2	Bố trí nguồn vốn và hoàn thành hồ sơ quyết toán công trình Trường TH số 1 Đăk La; Hạng mục Cổng, tường rào (Nay là trường TH Nguyễn Văn Trỗi) theo quy định.	<p>Công trình Trường TH số 1 Đăk La; Hạng mục: Cổng, tường rào (Nay là trường TH Nguyễn Văn Trỗi) được đầu tư xây dựng từ năm 2005. Qua kiểm tra lại hồ sơ, chưa có hóa đơn GTGT xây lắp và tư vấn (các Công ty xây lắp và tư vấn hiện nay đã giải thể) nên không bổ sung được hồ sơ để trình quyết toán và <b>không có nhu cầu xin bố trí vốn để thanh toán cho công trình.</b></p>	

<sup>29</sup> Trường mẫu giáo xã Ngọc Réo; Hạng mục: Xây mới Nhà vệ sinh học sinh và Giếng khoan (điểm trường chính); Trường tiểu học Lê Hồng Phong; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh điểm trường thôn Kon Krok; Trường mẫu giáo xã Đăk Long; Hạng mục: Giếng khoan (Điểm trường chính); Trường Tiểu học Lê Văn Tám; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh Điểm trường thôn Kon Trang - Long Loi.

<sup>30</sup> Trường tiểu học và THCS xã Ngọc Wang (Điểm trường thôn Đăk Duông 1); Trường TH và THCS xã Đăk Long (Điểm trường chính); Trường tiểu học xã Đăk Pxi (Điểm trường chính) và trường tiểu học Kim Đồng; Hạng mục: Xây mới Nhà vệ sinh; giếng khoan và các hạng mục khác; Trường MN Sơn Ca; Hạng mục: Sửa chữa nhà lớp học 03 phòng; Khu hiệu bộ; Nhà bếp và các hạng mục phụ trợ khác (Điểm trường chính) và Sửa chữa nhà lớp học 02 phòng (Điểm trường thôn Kon Trang - Long Loi).

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
2.3	Trả nợ dứt điểm số kinh phí theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08/9/2019 của HĐND huyện.	Đối với phần nợ 2.432.858.607 đồng công trình đường tránh lũ thôn 10 xã Đăk Pxi đi thôn 2, xã Diên Bình: Ngày 12/4/2023, UBND huyện có Quyết định số 264/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2022. Theo đó, đã bố trí 2.432.859.000 đồng để thanh toán dứt điểm phần nợ đối với công trình đường giao thông tránh lũ từ thôn 10, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô.	
2.4	Sửa chữa 02 phòng học điểm trường Long Loi xuống cấp, nước thấm hiên nhà, 01 góc nhà bị xuống móng nứt tường để đảm bảo an toàn. Chỉ đạo sử dụng hiệu quả dây nhà công vụ trường THCS Đăk Hring.	<p>- UBND huyện đã có Công văn số 1833/UBND-TH ngày 24/5/2024 thống nhất giao phòng Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư và phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa các phòng học; xây mới công trình vệ sinh, nguồn nước và mua sắm trang thiết bị giáo dục cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện phục vụ năm học 2024-2025 và các năm tiếp theo, trong đó có sửa chữa 02 phòng học điểm trường Long Loi.</p> <p>- Đối với dây nhà công vụ trường THCS Đăk Hring, hiện nay công trình đã hư hỏng, xuống cấp, hết niên hạn sử dụng nhưng ngân sách huyện còn khó khăn, UBND huyện chưa cân đối được nguồn vốn để sửa chữa.</p>	
3	Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị trong việc khắc phục, tham mưu khắc phục những hạn chế chậm, chưa hiệu quả.	UBND huyện đã ban hành <sup>31</sup> chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục kiểm tra, rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả các kiến nghị còn tồn đọng qua giám sát, khảo sát của Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. Tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân, Thủ trưởng các địa phương, đơn vị trong thực hiện và tham mưu đề xuất các giải pháp, lộ trình thời gian để giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị có liên quan. Kịp thời đề xuất UBND huyện xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị trong việc khắc phục, tham mưu khắc phục những hạn chế chậm, chưa hiệu quả.	
<b>2. Đối với các phòng, ban thuộc UBND huyện, UBND các xã liên quan:</b>			
4	Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đề nghị các phòng, ban xây dựng kế hoạch, chủ động thực hiện, kịp thời tham	Trên cơ sở báo cáo kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội, Công văn số 3817/UBND-TH ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai kiến nghị	

<sup>31</sup> Công văn số 3817/UBND-TH ngày 01/12/2023

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	mưu cho UBND huyện có giải pháp khắc phục những hạn chế được Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nêu tại <b>Mục 2, phần III</b> của báo cáo.	sau giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế được Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nêu tại <b>mục 2, phần III</b> của báo cáo	